

สรุปผลการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการอาหารวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๕ - ๑๔.๑๐ น.

ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

(ในส่วนของเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๕ น.

ตามที่ มีการประชุมคณะกรรมการอาหารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๕ - ๑๔.๑๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ นั้น เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์) และรองเลขาธิการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สรุปประเด็นคำถาม และข้อสังเกตได้ดังนี้

ประเด็นคำถาม

๑. พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง

คำถาม : วิสัยทัศน์ที่บรรยายใน VTR กับที่ระบุในเอกสารवादาดแดงไม่เหมือนกัน เพราะอะไร

คำตอบ : เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ปรากฏในเอกสารเล่มवादาดแดงเป็นของเดิม โดยในช่วงต้นปี ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปฏิรูปองค์กรใหม่ จึงได้วิสัยทัศน์และเป้าหมายใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งได้นำมาใช้แล้วและอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎกระทรวงให้เป็นไปตามนี้

๒. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์

๒.๑ คำถาม : โครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการดำเนินการอย่างไร เมื่อพบว่าสมาคมด้านผู้บริโภคต่างๆ เก็บตัวอย่างผักในห้างสรรพสินค้าที่ระบุว่าเป็นผักออร์แกนิกส์มาตรวจ แต่พบว่าไม่เป็นผักออร์แกนิกส์ สอบถามว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมเรื่องนี้หรือไม่ และกำหนดบทลงโทษกับผู้ประกอบการที่ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกส์จริงอย่างไร

คำตอบ : ก่อนหน้านี้ผักออร์แกนิกส์ที่ขายในห้างสรรพสินค้าไม่ได้จัดการที่โรงคัดบรรจุ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๖ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักและผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อยกระดับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (นำร่องผักและผลไม้ ๔๘ ชนิด) ให้มีมาตรฐานการผลิต (GMP) และสามารถตามสอบย้อนกลับ (Traceability) ได้ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยของผักและผลไม้สด รวมทั้งผักและผลไม้สดที่มีวิธีการปลูกแบบออร์แกนิกส์ (Organics) และไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) ทั้งนี้ผลการเฝ้าระวังในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานการณ์ความปลอดภัยก่อนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๖ มีผลบังคับใช้ ดังนั้นกรณีผลวิเคราะห์ผักและผลไม้สดพบตกมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีแนวทางการดำเนินงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการแจ้งผลวิเคราะห์ดังกล่าวให้ผู้ประกอบการรับทราบ สอบถามข้อมูลแหล่งปลูกผักและผลไม้สด ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน และประสานหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบและส่งเสริมให้แหล่งปลูกผักและผลไม้สดมีความปลอดภัย

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะนำข้อมูลผลการเฝ้าระวังที่พบตามมาตรฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มากำหนดเป็นเป้าหมายการเก็บตัวอย่างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหากผลวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบทกำหนดโทษกรณีผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน มีโทษตามมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และหากพบสารพิษตกค้างในปริมาณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภค จัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษตามมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๒.๒ คำถาม : การตรวจคุณภาพสินค้าหลังออกสู่ตลาดมีความสำคัญ โดยเฉพาะสินค้าตามชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน และนำเข้ามาจำหน่ายในตลาดนัด ขอทราบว่ากำลังคนที่ออกตรวจสินค้าที่ตลาดนัดเมื่อเทียบกับกำลังคนปกติเป็นอย่างไร

คำตอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีแผนเฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ๖ ชนิด ปกติมีจำนวน ๒ คน และผู้ช่วย ส่วนการตรวจผลิตภัณฑ์ที่ตลาดนัด เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ เมื่อมีการร้องเรียนว่าพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย โดยเป็นเจ้าหน้าที่จากศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสำนัก/ กองที่ดูแลผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งกำลังคนจะไม่แตกต่างกัน

๒.๓ คำถาม : กรณีสินค้าที่มีปัญหา “เมจิก สกิน” มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์มากกว่า ๒ ปีแล้ว ทำไมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพิ่งทราบปัญหานี้

คำตอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้สุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์และเฝ้าระวังโฆษณาทางสื่อออนไลน์มาโดยตลอด จนตรวจพบความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ และได้จัดทำข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นผลจากการวางแผนเฝ้าระวังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

๓. พล.อ.วีรฉัตร อินทศาสตร์โกศล

๓.๑ คำถาม : ในเอกสารชี้แจงคณะกรรมการฯ เล่มสี่ หน้า ๒ มีพันธกิจ ๓ ข้อ แต่ที่นำเสนอใน VTR มีพันธกิจ ๔ ข้อ โดยเพิ่มส่งเสริมความมั่นคงให้คนไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ในทุกสถานการณ์ มาใหม่ใช่หรือไม่

คำตอบ : พันธกิจที่ปรากฏในเอกสารชี้แจงคณะกรรมการฯ เป็นของเดิม โดยในช่วงต้นปี ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปฏิรูปองค์กร จึงได้พันธกิจใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งได้นำมาใช้แล้วและอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎกระทรวงให้เป็นไปตามนี้

๓.๒ คำถาม : สินค้าที่มีตราเครื่องหมาย ออย. แล้วสามารถเชื่อถือได้ว่าปลอดภัย ๑๐๐% หรือไม่

คำตอบ : เนื่องจากมีผู้ประกอบการที่ไม่สุจริต ปลอมเลข ออย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พัฒนาวิธีการตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้นดังนี้

๑. เข้าเว็บไซต์ ออย. www.fda.moph.go.th เลือกเมนู “สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์”

๒. เข้า Line @fdathai เลือก “เช็คเลขผลิตภัณฑ์”

๓.๓ คำถาม : หลังเกิดการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีเหตุผลชี้แจงอย่างไรว่า เหตุใดจึงเกิดปัญหาดังกล่าว และมีมาตรการดำเนินการอย่างไรบ้าง

คำตอบ : เนื่องจากมีผู้ประกอบการที่กระทำการฝ่าฝืน ส่วนใหญ่เว็บไซต์มี server อยู่ต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังและร่วมกับ กสทช. ให้มีคำสั่งระงับโฆษณาเป็นการชั่วคราว ซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องเข้ามาชี้แจง สิ่งที่ต้องดำเนินการ คือ ทำให้ผู้บริโภคไม่ตกเป็นเหยื่อ

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ตั้งงบประมาณส่วนหนึ่งในการให้ความรู้กับผู้บริโภค รวมทั้งทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ social media โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๔. นายมณฑิร บุญตัน

คำถาม : ขอรบกวนว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยงานใด ที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานสินค้าที่เรียกว่า “อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology Device)” ซึ่งใช้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่มีข้อจำกัดในการดำรงชีวิต อยากให้ทั้ง ๒ หน่วยงานสร้างความชัดเจน

คำตอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่ได้กำกับดูแลหรือกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology Device)

๕. ศ.ดร.สนธิ อักษรแก้ว

๕.๑ คำถาม : การยกระดับ SMEs สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งงบประมาณไว้ ๔ ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ตั้งเป้าหมายไว้มีเท่าไร

คำตอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้กำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบ จำนวน ๒๖ แห่งให้ได้มาตรฐาน Primary GMP รวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไปจำหน่ายและแข่งขันในตลาดได้งบประมาณ ๔ ล้านบาท เป็นการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบ ๒๖ แห่ง

๕.๒ คำถาม : โฆษณาถึงเช่าสกัดในสื่อโทรทัศน์เคเบิล ได้ขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วหรือไม่

คำตอบ : ในกรณีนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตถึงเช่าสายพันธุ์ Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. เท่านั้น ในปัจจุบันถึงเช่าสีทองยังไม่มีการอนุญาต ส่วนขอขอยาการโฆษณาต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร ซึ่งหากเป็นการโฆษณามีการกล่าวอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ทางการค้าผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ วารสาร แผ่นพับ หรือการขายตรงผ่านสื่อเผยแพร่ต่างๆ หากเผยแพร่ทั่วประเทศจำเป็นต้องขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอีกครั้งก่อนจึงจะเผยแพร่ได้ แต่ถ้าเผยแพร่เฉพาะท้องถิ่นหรือจังหวัด สามารถยื่นขออนุญาตได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ ในกรณีผลิตภัณฑ์อาหารที่ประสงค์จะแสดงโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับการพิจารณาว่าอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยต้องมีหลักฐานจากการศึกษาวิจัยทางด้านคลินิกมาสนับสนุน เพื่อยืนยันสรรพคุณ คุณประโยชน์ที่ชัดเจน และต้องไม่มีการแสดงสรรพคุณในการบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลอกลวงผู้บริโภค ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้หารือกับ กสทช. โดยมี พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ เป็นผู้ดูแลโดยตรง จะใช้กฎหมายจัดการกับผู้ประกอบการเพื่อระงับโฆษณาเป็นการชั่วคราว ส่วนพรีเซนเตอร์ยังเสียงกฎหมายอยู่

๖. นายเจตน์ ศิรธรานนท์

๖.๑ คำถาม : ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๗๗/๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างไร นอกเหนือจากคำสั่ง คสช. ที่ ๗๗/ ๒๕๕๙ มีมาตรการหรือตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไร และนำรายได้ไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง

คำตอบ : เดิมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ขอตั้งงบประมาณสำหรับการอนุมัติ/อนุญาตทั้งหมด ในระยะหลังมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้รัฐไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณเพิ่มได้ เมื่อมีคำสั่ง คสช. ทำให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถเก็บเงินจากผู้ประกอบการและนำรายได้มาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตให้เร็วขึ้น พัฒนาผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้ากลุ่มที่อยู่ใน S-Curve เช่น เครื่องมือแพทย์ โดยได้ทำงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมในรูปแบบของคณะกรรมการระดับกระทรวง หากจะต้องใช้งบหรืองบประมาณไม่พอก็จะใช้เงินรายได้ มาทำโครงการพัฒนา รวมถึงปรับปรุงอาคารสถานที่ ขยายศูนย์ One Stop Service และได้นำระบบ e-submission มาใช้ในการยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ

๖.๒ คำถาม : ในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งงบประมาณไปประมาณร้อยละกว่าล้านบาท ในจำนวนนี้มีค่าตกแต่งรถตรวจแล็บเคลื่อนที่ จำนวน ๒๔ ล้านบาท เป็นของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใช่หรือไม่ เหตุใดจึงใช้งบประมาณสูงมาก

คำตอบ : งบประมาณจำนวนนี้เป็นของสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นค่าจัดซื้อรถและอุปกรณ์ ไม่ใช่ค่าตกแต่งรถ

๗. นายสาริต ขาญเชาว์กุล

คำถาม : การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพและการตรวจสอบให้ได้มาตรฐาน ในปีที่แล้วมีการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ๕๐๐,๐๐๐ กว่ารายการ พิจารณาอนุญาตสถานประกอบการกว่า ๒๔,๐๐๐ ราย และฉลาก ๓๐๐,๐๐๐ กว่ารายการ อยากทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการ Outsource งานให้หน่วยงานอื่นทำหรือไม่

คำตอบ : ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาอนุญาตจำนวนมาก ซึ่งมีกำลังคนไม่ถึงหนึ่งพันคน และต้องกำกับดูแลตามกฎหมาย ๘ ฉบับ นายกรัฐมนตรีได้เห็นถึงความสำคัญ ออกคำสั่ง คสช. ที่ ๗๗/ ๒๕๕๙ เริ่มใช้วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งก่อนวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีงานค้างในผลิตภัณฑ์ยา ๕,๒๗๓ รายการ ผลิตภัณฑ์อาหาร ๓,๕๑๒ รายการ โดยคำสั่งนี้จะทำให้แก้ไขปัญหา ๓ เรื่อง คือ ๑) เพิ่มผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเอกสารวิชาการ ๒) เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ยื่นคำขอ และ ๓) มีเงินรายได้ของหน่วยงาน ในปัจจุบันงานค้างจำนวนดังกล่าวได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด

๘. นายวิทยา ฉายสุวรรณ

คำถาม : ขอทราบวิธีแก้ไขปัญหาเครื่องหมาย อย. ปลอม

คำตอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทบทวนการออกเครื่องหมาย อย. กำหนดตัวอักษรที่บ่งบอกถึงประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น ย หมายถึง ยา และตามด้วยเลข ๑๓ หลัก พร้อม QR Code เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนขึ้น

ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ

๑. พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง

๑.๑ ขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทบทวนวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนขึ้น โดยนำเป้าหมายที่นำเสนอใน VTR มาปรับเป็นวิสัยทัศน์

๑.๒ ควรกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้ โดยความปลอดภัยของผู้บริโภคควรเป็นอันดับหนึ่ง

๑.๓ ขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพจากการดำเนินโครงการต่างๆ ดังนี้

- ผลผลิตผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง งบประมาณ ๖๙ ล้านบาท การกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่วัดจากการที่ผู้บริโภคไม่บริโภคสิ่งที่ไม่ดีคุณภาพ ฉะนั้น อัตราการเจ็บป่วยหรืออัตราการร้องเรียนควรจะลดลงหรือไม่

- โครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ งบประมาณ ๙๙ ล้านบาท ควรกำหนดผลลัพธ์ให้ชัดเจน

- โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด งบประมาณ ๒๒ ล้านบาท ไม่มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ถ้าหากควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ์ได้จะมีผลอย่างไรบ้าง เช่น ยาเสพติดลดลง ผู้ป่วยหรือผู้บริโภคที่เสพได้รับอันตรายลดน้อยลง

๒. นางสาวรรณี สิริเวชชะพันธ์

กำลังคนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีอยู่ในขณะนี้ กับบทบาทหน้าที่ที่ต้องกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ๖ ผลิตภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย หากไม่มีการบริหารจัดการจัดลำดับความเสี่ยง ก็จะได้รับกรร้องเรียนแบบเดิมว่าทำงานล่าช้าในหลายๆ ผลิตภัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรจะปรับบทบาทเป็น Regulator และมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็น Operator หรือไม่

๓. นายมณเฑียร บุญตัน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีมาตรฐานในการกำหนด หรือกำกับดูแลให้ผู้ผลิตสินค้าประเภทอาหารและยา มีวิธีการปฏิบัติในการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัยหรือบริโภคอย่างฉลาดหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเสนอให้กำหนดขึ้นมา เช่น อักษรเบรลล์ QR-Code สแกนอ่านข้อมูลผ่านมือถือ สัญลักษณ์ที่อ่านง่าย มีตัวอักษรชัดเจน ใช้คำง่ายๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้หลากหลายทางภาษาหลายล้านคน เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้น และไม่ตกเป็นเหยื่อการบริโภคแบบผิดๆ

๔. นายสาริต ชาญเชาว์กุล

การติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ควรใช้เครือข่ายประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวังผู้ประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีน้อยต้องอาศัยเครือข่ายมาช่วยดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความครอบคลุม

๕. นายวิทยา ฉายสุวรรณ

ขอให้อนุกรรมการฝึกรอบรมฯ พิจารณาการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน ๗๑ โครงการ ว่ามีภาระผูกพันหรือไม่ เป็นวิชาการ หรือ แสวงหาความรู้

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๐ น.

นางสาวอุดมลักษณ์ มะกรุดินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จตรายงานการประชุม

นางสาวทศพร เวศนานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ์
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม